

ว่าที่ รต.ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
เลขานุการสภา อบต.
(ชั่วคราว)

นายธีรวุฒิ มีนาท
ประธานสภา อบต.

นายประเทือง แจ็งเรือง
ประธานกรรมการแปรรูป

ให้คณะกรรมการแปรรูปไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับตามข้อ
เฉพาะที่มีการแปรรูปหรือที่คณะกรรมการแปรรูปแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไรโคก ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้นจึงขอให้
ประธานคณะกรรมการแปรรูป ชี้แจงรายงานผลการพิจารณา
ตามรายละเอียดของรายงานการประชุมคณะกรรมการฯขอเชิญครับ

ท่านประธานที่เคารพ กระผมนายประเทือง แจ็งเรือง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไรโคก หมู่ที่ ๔ ประธานคณะกรรมการแปรรูปฯ ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไรโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และสภา ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการ
แปรรูปพิจารณาโดยละเอียดนั้นคณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยละเอียดแล้ว

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคำแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ราย นางบังอรณี หนูทิพย์ สมาชิกสภา อบต.ไรโคก หมู่ที่ ๖ โดยขอลดรายจ่าย
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
จากงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) ขอลด
รายจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) คงเหลืองบประมาณตั้งไว้
๑๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการแปรรูปฯ เป็นไปตามข้อ
๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)